



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๑๙/๑๑/๒๕๖๗  
 เวลา ๙:๓๐ น.  
 ที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่  
 ถนนสืบศิริ นม. ๓๐๑๕๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการฝึกอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปรางค์กู่ ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า ได้จัดโครงการฝึกอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) โดยกำหนดการฝึกอบรมในห้วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รุ่น สถานที่อบรม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ประกอบด้วย ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นครู ข ระดับอำเภอ จำนวน ๓ คน และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นครู ข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ ๑ คน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาประเภทโรงเรียนในสังกัดอีกแห่งละ ๑ คน บัดนี้ การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙๔ ราย จึงแจ้งให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งรายชื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทราบ เพื่อให้เป็นวิทยากร ครู ข ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำอำเภอและประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้นำองค์ความรู้เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปขยายผลโดยการจัดฝึกอบรมหรือจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ตามโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้

๒. มอบบัตรประจำตัวให้วิทยากรครู ข ระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมรายใดที่ยังไม่ได้ส่งรูปถ่ายประกอบการทำบัตรให้นำส่งเพิ่มเติม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ ชันดี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) วิชาการฯ กรมทมน  
 นายอำเภอปรางค์กู่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
 โทร. / โทรสาร ๐ ๔๔๔๔ ๑๖๔๒